
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑      หนา  ๑ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 
วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

เวลา  ๑๑.๐๐  น.  ณ หองประชุมช้ัน ๘  อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ 
 

๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหลมตระกูล   รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
รายช่ือผูมาประชุม 

๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดคีณะครุศาสตร กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
๔. ผศ.3สมศักดิ์  ศรีสวการย3
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท  ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๖. อ.ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.จําเนียร  มีสําลี (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ตองตา จรูญศรีวัฒนา   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 

๑. อ.ดร.เกษทิพย  ศิริชัยศิลป อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร 
ผูเขารวมประชุม 

๒. อ.ดร.สุจิตรา  ปนด ี อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร 
๓. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร 
๔. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๕. น.ส.นิตยา  ไชยปญญา นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๑๑.๐๐   น. 
 
วาระท่ี ๑
 

 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
๑.๑ ผลการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีมหาวิทยาลัย 

  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดขอคืน
อัตราใหกับทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแลวนัน้ ขณะนีไ้ดรับทราบผลการพิจารณา
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางขอยกเลิกการคืนอัตรา
การรับนักศึกษาเขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไมสามารถคืนอัตราการรับนักศึกษาภายใตโครงการฯ ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได            
จึงขอเสนอท่ีประชุมรับทราบ รวมกัน  

ราชภัฏลําปางขอยกเลิกการคืนอัตราการรับนักศึกษาเขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑      หนา  ๒ 

 

 
  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามทีฝ่ายวิชาการไดจัดประชุมเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการสหสาขาวิชา และมีขอเรียกรองจากท่ีประชุมใหเชิญบุคลากรจากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษามาชี ้แจงทําความเขาใจในเรื ่องของการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร            
ซึง่ขณะนีก้องบริการการศึกษาอยู ระหวางดําเนินการติดตอเพือ่เชิญเปนวิทยากรโครงการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือผลิตบัณฑิตพันธุใหม ๔.๐  

๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสหสาขาวิชา 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม

 
  รับทราบ 

วาระท่ี ๒
 ประธานฯ นําเสนอวา ตามทีไ่ด มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมชั้น ๘  
อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๕ หนา จึงนําเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

 มติท่ีประชุม

 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข  

วาระท่ี ๓
 

 เรื่องสืบเนื่อง  

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร นําเสนอวา ตามที ่มหาวิทยาลัยกําหนดการพิมพ          
ใบลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ อยากสอบถามความคิดเห็นแตละคณะ          
พบปญหาหรือมีขอเสนอแนะหรอืไม 

๓.๑ การพิมพใบลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
ขอคิดเห็นในที่ประชุม

 

  มีความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยใหตัดขอมูลการลงชื ่ออาจารย             
ที่ปรึกษาในใบลงทะเบียนออก และมอบหมายใหประธานนําวาระนี้ปรึกษาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

มติท่ีประชุม
 

  รับทราบ 

วาระท่ี ๔
 ไมมี 

 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

 
วาระท่ี ๕
 

 เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  

  ประธานฯ นําเสนอวา เพื่อใหการเปดรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขออนุญาตให อ.ดร.สุจิตรา ปนดี และ อ.ดร.เกษทิพย ศิริชัยศิลป 

๕.๑ การเปดรับสมัครนักศึกษาโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑      หนา  ๓ 

 

นําเสนอขอมูลการเปดรับสมัครนักศึกษาโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาทองถิน่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม

 

  เห็นชอบการเปดรับสมัครนักศึกษาโครงการผลิตครูเพือ่พัฒนาทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  ประธานฯ นําเสนอวา เพ่ือใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง           
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงขอปรึกษาหารือและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ (ราง) ปฏิทินกิจกรรม
วิชาการ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ รวมกัน  

๕.๒ (ราง) ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ ๒            
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
มติที ่ประชุม  5เห็นชอบ 5

 

 (ราง) ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ               
ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ๕.๓ แนวทางการสงเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
  ประธานฯ นําเสนอวา เพ่ือใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงขอปรึกษาหารือและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางการ
สงเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมกัน 

  

  
 

จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ5

 
 แนวทางการสงเสรมิสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วาระท่ี ๖
 

 เรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานฯ นําเสนอวา เนื ่องจากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีการประชุมวิชาการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครัง้ที่ ๑๘ และ
ลําปางวิจัย ครั้งท่ี ๔  โดยตองใชอาคารเรียน ๔๕ สําหรับนําเสนอผลงานของบัณฑิต โดยท่ีกองบริการ
การศึกษาไดแจงกําหนดวันสอนชดเชยวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไปแลวนัน้  แตเนือ่งจากเปน
วันหยุดราชการจึงไมสามารถดําเนินการสอนชดเชยได ดังนั ้นกองบริการการศึกษาจะทําเรื ่อง              
ขอยกเลกิบนัทึกขอความเดิม พรอมแจงกําหนดวัน และหองเรียนสําหรับใชสอนชดเชยใหใหมอีกครั้ง 

๖.๑ การสอนชดเชย 

 มติท่ีประชุม
 

  รับทราบ 

 
 
 
 



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑      หนา  ๔ 

 

 
  ประธานฯ นําเสนอวา เพือ่ใหการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
ดําเนินการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกําหนดวันประชุมในแต
ละเดือน รวมกัน 

๖.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

  มติทีป่ระชุม

 

  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ทุกวันศุกรที่ 
๒ ของเดือน  และกําหนดระยะเวลาในการประชุมเปนชวงเชา 

5

 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 

 
 
 
5

5

             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวตองตา  จรูญศรีวัฒนา) 

 
     ผูบันทึก/สรุป/พิมพรายงานการประชุม                               ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 


	Uรายชื่อผู้มาประชุม
	เริ่มประชุมเวลา     ๑๑.๐๐   น.

